
 

 

 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า 
น าโดย 

นายอลงกรณ์  พลบุตร 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า น าโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า และคณะรวม ๗ คน ประกอบด้วย  

 

๑. นายอลงกรณ์  พลบุตร     (ส.ส.) - ประธาน  
๒. พลต ารวจโท พิทักษ์  จารุสมบัติ   (ส.ส.) - เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ 
๓. นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล (ส.ส.) - กรรมการบริหาร 
๔. ศาสตราจารย์ สม  จาตุศรีพิทักษ์   (ส.ว.) - สมาชิก 
๕. นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร   (ส.ส.) - สมาชิก  
๖. นายกรกต  คงทอง    - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

             ส านกัความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
        ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  
      - เลขานุการคณะ  
๗. นายณรงค์ศักดิ ์ ปลื้มใจ   - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
        ส านกัความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
        ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  
      - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ  
 

ก าหนดการเดินทาง 
คณะฯ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

เวลา ๐๗.๒๕ นาฬิกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 781 และเดินทางถึงประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๕๕ นาฬิกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 782  
 ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะฯ ได้เยี่ยมคารวะบุคคล
ส าคัญ และเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 



๒ 

 

                                

 ๑. การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
๑.๑  เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Nanda Kyaw Swa รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เมื่อพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสภา
ผู้แทนราษฎร โดยสรุปการสนทนาได้ดังนี้ 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่าว่า ตนรู้สึกยินดียิ่งที่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางมาเยือนพม่า       
การมาเยือนในครั้งนี้ของคณะ ผู้แทนรัฐสภาไทยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  และกล่าวต่อไปว่า ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ติดภารกิจเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งประธานสภา
ผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้มอบหมายให้ตนมาต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และกล่าว
ต่อไปว่า ในขณะนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา จึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาให้การต้อนรับเพียงบางส่วน 
พร้อมทั้งกล่าว ต่อไปว่า รัฐสภาไทยมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี หากมีสิ่งใดจะแนะน าให้กับพม่าทางเรา
ยินดีที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์   

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวขอบคุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ
ที่มาให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยอย่างสมเกียรติ และกล่าวต่อไปว่า รัฐสภาไทยได้ให้ความเห็นชอบใน
การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า ขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา การเยือนครั้งนี้ถือเป็น
ครั้งแรกและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือต่างๆ 
ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ พร้อมกับแนะน าคณะ ดังนี้ (๑) นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเพชรบุรี ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า (๒) พลต ารวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ (๓) นาย กุลเดช พัวพัฒนกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๔) ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ (๕) นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ 
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 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – พม่า กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียมาร์ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการเมือง และกล่าวว่า ความร่วมมือของรัฐสภาทั้งสอง
ได้เริ่มต้นขึ้น ท าให้เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้น พร้อมทั้งกล่าวว่า ตนเองเคยได้พบกับรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในคราวที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
พม่าเปรียบเสมือนพี่น้องใกล้ชิดกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย-พม่า ทั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-พม่า จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น  
มากยิ่งขึ้นต่อไป   
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้ยิน
ค ากล่าวของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า และกล่าวว่า ไทย - พม่า ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
มา ๖๕ ปี แล้ว เปรียบเสมือนพี่น้องกัน 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า ตนเดินทางมาเยือนพม่าหลายครั้งแล้วที่ผ่านมา
ตนเคยต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาพม่าบ่อยตลอดช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และ
กล่าวว่า ศาสตราจารย์ สม  จาตุศรีพิทักษ์ มาพม่าเม่ือ ๒๕ ปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตนเองมาครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 
สมัยยังเป็นนักศึกษาเมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า ตนเองเคยเดินทาง
ไปไทยด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เกือบ ๕๐ ปีที่แล้ว แต่จ านวนครั้งอาจน้อยกว่าที่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
เยือนพม่า อย่างไรก็ตาม ไทย-พม่า เปรียบเสมือนแผ่นดินเดียวกัน เหมือนพ่ีน้องกัน และกล่าวต่อไปว่า ตนเอง
มีโอกาสได้พบกับบุคคลส าคัญประเทศต่าง ๆ แต่ความสัมพันธ์นั้นไม่เท่ากับความสัมพันธ์ที่เรามีให้กัน เพราะ
เรามีชายแดนติดต่อกัน ในอดีตที่ผ่านมา และกล่าวว่า ไทย - พม่า จะมีความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุน
มากยิ่งขึ้น และกล่าวว่า ปัจจุบัน พม่ามีรัฐสภาแล้ว หากทางรัฐสภาไทยเดินทางมาเยือนทางเรายินดีต้อนรับ 
  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ของไทยพร้อมทั้งคณะ มีก าหนดการเดินทางเยือนพม่าอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ซึ่งจะเข้าพบประธานรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖             
ณ กรุงเนปิดอร์ ทั้งนี้ ตนต้องเดินทางเยือนพม่ากับประธานรัฐสภาด้วยอีกครั้ง ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-พม่า  
  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวต่อไปว่า  ประธานรัฐสภาไทยได้มีนโยบายให้
สมาชิกรัฐสภาไทยกระชับความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาพม่า เมื่อ ๒ เดือนที่ผ่านมากลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย - พม่า ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างไทย-พม่า ทั้งนี้ จะมี
โครงการต่าง ๆ ที่ก าลังจัดขึ้น อาทิ การจัดประชุม การจัดสัมมนา การส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ  ที่
ประเทศไทย โดยตนใคร่ขอความร่วมมือจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการสนับสนุนบุคลากร วิทยากร 
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างไทย - พม่า   
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตติดชายแดนไทย - พม่า ให้การสนับสนุนโครงการท่าเรือน้ าลึก
ทวาย บริเวณบ้านน้ าพุร้อน และกล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตนพร้อมกับพลต ารวจโทพิทักษ์  จารุสมบัติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเยือนเมืองเมาะล าไย เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้าง
ถนนทางหลวงจากเมียวดี - เมาะล าไย - แม่สอด หากโครงการดังกล่าวส าเร็จก็จะท าให้มีทางออกจากแม่น้ า
สาละวิน ไปสู่ทะเลอันดามัน ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ระบบโลจิสติกส์  ในเส้นทางภาคใต้ของจีน และ
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ภาคเหนือของไทย เวียดนาม และลาว ก าลังมีโครงการเส้นทางขนส่งระเบียงเศรษฐกิจคมนาคมตะวันออก - 
ตะวันตก (East-West Corridor) และกล่าวต่อไปว่า พม่าจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ควรให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีความส าคัญต่ออาเซียน โดยปีนี้กลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-พม่า มีความตั้งใจเดินทางเยือนพม่าเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และให้ก าลังใจพม่ากับการเป็น
เจ้าภาพจัดซีเกมส์ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในปลายปีนี้ 
  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - พม่า อยู่ในระดับที่แน่นแฟ้น 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ
ได้พัฒนามากว่า ๘๐ ปี รัฐสภาไทยเป็นระบบสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร มีจ านวน ๕๐๐ คน วุฒิสภา 
๑๕๐ คน โดยสภาผู้แทนราษฎร มีคณะกรรมาธิการ จ านวน ๓๕ คณะ วุฒิสภามีคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒๒ 
คณะ ปัจจุบันมีกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย จ านวน ๕๘ ประเทศ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า 
เป็นกลุ่มมิตรภาพฯ ที่จัดตั้งขึ้นล่าสุด ตนหวังว่ารัฐสภาพม่าจะให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า เพ่ือประโยชน์แก่ท้ังสองประเทศต่อไป 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า รัฐสภาพม่าเป็น
ระบบ ๒ สภาเช่นเดียวกับรัฐสภาไทย คือ (๑) สภาผู้แทนราษฎร และ (๒) วุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรมี
สมาชิก ๔๔๐ คน วุฒิสภามีสมาชิก ๒๒๔ คน สมัยประชุมรัฐสภาพม่ามีการประชุมปีละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ 
เดือน พร้อมกล่าวถามว่า รัฐสภาไทยมีการประชุมรัฐสภาปีละก่ีครั้ง 
  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า รัฐสภาไทยมีการประชุมปีละ ๒ สมัย สมัยละ ๔ 
เดือน โดยสภาผู้แทนราษฎร ประชุมทุกวันพุธ และพฤหัสบดี วุฒิสภาประชุมทุกวันจันทร์ และวันอังคาร โดย
ในบางครั้งอาจมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยวัน
อ่ืน ๆ อาจมีการประชุมของกรรมาธิการต่าง ๆ  



๕ 

 

                                

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า รัฐสภาพม่ามีกระบวนการการออกกฎหมายได้
เร็วกว่ารัฐสภาไทย เพราะรัฐสภาไทยมีกระบวนการการออกกฎหมายหลายขั้นตอน 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า กฎหมายเก่าของ
พม่าหากต้องการแก้ไข จะต้องน าเอาพิจารณาก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากไม่มีประโยชน์หรือไม่
สามารถน ามาใช้ได้ก็จะถูกยกเลิก หากจ าเป็นต้องใช้ต่ออาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะบางมาตรา หากต้อง
ท ากฎหมายใหม่ก็ต้องร่างกฎหมายขึ้นมาพิจารณา ก่อนน าเข้ารัฐสภาพิจารณาจะต้องศึกษาวิเคราะห์          
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะน าเข้ารัฐสภา  
 นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามถึง    
ความคืบหน้าการเปิดด่าน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเบื้องต้นทราบว่าเปิดในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖   
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว
กระทรวงพาณิชย์พม่าจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ตนเองจะพยายามช่วยผลักดันและประสานงานให้ และ
กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยก้าวหน้ามากกว่าพม่า เราจะพยายามพัฒนาประเทศ 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวว่า เมื่อการเลือกตั้งเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น
การเลือกตั้งของพม่า ตนเองได้แนะน าการหาเสียงให้กับเพ่ือนซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาพม่า  ซึ่งขณะนั้นตนเองเคย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เคยเดินทางมาเยือนกรุงเนปิดอร์ โดยแนะน าให้เข้าพบปะประชาชน 
พร้อมกับรับฟังปัญหาของประชาชน เพ่ือน าไปพัฒนา แก้ไขต่อไป และต้องจัดพิมพ์โปสเตอรสี่สีเพื่อให้
ประชาชนเห็นหมายเลขได้ชัดเจน 

 
 



๖ 

 

                                

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า กล่าวขอบคุณ ในโอกาสต่อไปหากตนเองหรือคณะ
เดินทางมาเยือน หากมีสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ท้ังสองประเทศ ตนเองจะประสานมายังรัฐสภาพม่าอีกครั้ง  
  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า เราเป็นญาติกัน 
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - พม่า สามารถเดินทางมาพม่าได้ตลอด ตนยินดีต้อนรับ 
 ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า ได้อ าลา   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่           
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช่นกัน 

๑.๒ พบปะหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. U Nyan Htun Aung รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง กระทรวงคมนาคม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทน จากรัฐสภาไทยที่เดินทางมาพบ
ตนในวันนี้ ตนรู้สึกยินดียิ่ง  
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย  - พม่า กล่าวแนะน าคณะดังนี้ (๑) นายอลงกรณ์ 
พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า           
(๒) นายกุลเดช พัวพัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ      
(๓) ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ (๔) นายฉัตรพันธ์         
เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และกล่าวว่า กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-พม่า ไดม้ีการจัดตั้งมาล่าสุด การเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-พม่า 
ที่ได้เดินทางเยือนพม่า รัฐสภาไทยมีกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย จ านวน ๕๘ กลุ่ม รัฐสภาไทยประกอบไป
ด้วย ๒ สองสภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก ๕๐๐ คน วุฒิสภามีสมาชิก ๑๕๐ คน  

 



๗ 

 

                                

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถามว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีระบบการ 
เลือกตั้งอย่างไร 
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย - พม่า กล่าวตอบว่า การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทน
ราษฎร มาจากการเลือกตั้งแบบ แบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน  ๓๗๕ คน แบบบัญชีรายชื่อ จ านวน  ๑๒๕ คน โดย
พรรคประชาธิปัตย์ได้ท่ีนั่งจ านวนร้อยละ ๓๐ ของจ านวนที่นั่งทั้งหมด วุฒิสภา มาจากการเลือกตั้งจ านวน ๗๖ คน 
โดยมาจากจังหวัดละ ๑ คน และแบบสรรหาจ านวน ๗ ๔ คน โดยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และ
กล่าวต่อไปว่า กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย  - พม่า ได้เดินทางเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก   
โดยกลุ่มมิตรภาพฯ มีคณะกรรมการบริหาร สมาชิก ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในวันนี้       
มีสมาชิกกลุ่มมิตรภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นจังหวัดติดชายแดนไทย  - พม่า ได้
ร่วมเดินทางมาด้วย คือ นายฉัตรพันธ์ เดชธนกิจสุนทร ให้การสนับสนุนโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการคมนาคม ๑๐ 
ประเทศ เพ่ือด าเนินการ  ติดตาม ควบคุมการด าเนินงานโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย หลังจากโครงการนี้เสร็จ 
จะต้องมีโครงการก่อสร้างทางหลวง ทางรถไฟ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย  - พม่า บริเวณ
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ จะท าให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย - พม่า เพ่ิมมากข้ึน 
 

 

   ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย - พม่า กล่าวว่า ตนเองเคยได้พบกับ ผู้น าพม่าหลาย
คนตอนประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนตุลาคม ปี  พ .ศ. ๒๕๕๒ ที่หัวหิน จังหวัด 
เพชรบุรี ซึ่งในขณะนั้น นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และกล่าวต่อไปว่า พรรคประชาธิปัตย์   
 
 

 



๘ 

 

                                

สนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกทวาย ประเด็นแรกที่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า เดินทาง
มาเยือนพม่าครั้งนี้เพ่ือจะติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ระหว่างไทย - พม่า โดยตน     
อยากให้รัฐบาลพม่าสนับสนุนและร่วมมือโครงการดังกล่าว และกล่าวต่อไปว่า ตนคิดว่าโครงการดังกล่าวจะ
เป็นประตูการค้าของอาเซียน และเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน จะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดใน
อาเซียน ดังนั้น ไทย-พม่า ต้องร่วมมือกัน หลังจากโครงการดังกล่าวเสร็จ เรามีโครงการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ 
เพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย - พม่า จากจังหวัดกาญจนบุรี ไป กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้ 
ทั้งนี้ เราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพ่ิมเติม เรามีสนามบินเล็ก ๆ อยู่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เรา
สามารถปรับปรุงและขยายสนามบินดังกล่าวได้ โดยสมาชิกรัฐสภาไทยจะสนับสนุนให้รัฐบาลไทยด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังมีสนามบินหัวหินที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยประมาณ ๒๔ ล้านคน ต่อปี แล้วจะ
เดินทางไปประเทศพม่าต่อ  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนคิดว่าประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางไป
ได้ เพราะมีระยะทางค่อนข้าง ไกล โดยตนเห็นควรว่าสายการบินนกแอร์ควรเปิดเส้นทางการบินจากแม่สายไป
เมาะล าไย  
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย  - พม่า กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้เดินทางไป
เมืองเมาะล าไย ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย บริเวณอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพียง ๑๗๐ กิโลเมตร เป็นเมือง
ใหญ่อันดับที่ ๓ ของพม่า ติดบริเวณปากแม่น้ าสาละวิน และทะเลอันดามัน สามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของจีน 
ดังนั้น เส้นทางนี้เหมาะแก่การขนส่งสินค้า และกล่าวว่า ตนคิดเห็นว่าควรจะมีโครงการก่อสร้างถนนจากอ าเภอ
แม่สอด จังหวั ดตาก ไปยัง เมืองเมาะล า ไย ซึ่งมีท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยู่บน แม่น้ าสาละวิน  สามารถท าให้ เป็น
ประตูการค้าใหมร่ะหว่างไทย - พม่า ได้  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า  เมืองเมาะล าไยเป็นเมืองที่สวยงาม ประชาชน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว ว่า เราวางแผนและจะพัฒนาเมืองเมาะล าไย       
เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่  
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย  - พม่า กล่าวว่า ในอนาคตอาจมีสายการบินอ่ืนๆ 
เปิดเส้นทางการบินจากแม่สอด - เมาะล าไย ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์พยามยามถึงสองครั้งในการขอเปิด
เส้นทางการบิน โดยเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมให้บริการสองเส้นทาง คือ (๑) แม่สอด - ย่างกุ้ง           
(๒) แม่สอด - เมียวดี โดยกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ IMC Pan Asia Alliance Group ก าลังวางแผนการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเมาะล าไย อาทิ ท่าเทียบเรือ ถนนทางหลวง ตนจึงให้การสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว ว่า ตนมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะต้อง
ส าเร็จพร้อมกับต้องการให้เมืองเมาะล าไยเป็นประตูการค้าที่ส าคัญในอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน   
  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย  - พม่า กล่าวว่า หากการคมนาคมขนส่งสะดวกจะ
ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะเมืองเมาะล าไยเป็นเมืองที่สวยงาม ติดชายทะเล  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักตาก
อากาศ หากมีถนนทางหลวงจากแม่สอดไปเมืองเมาะล าไย บริเวณดังกล่าวจะเป็นประตูการค้าใหม่ โดยในปี 
๒๕๕๗ พม่าจะรับหน้าที่ในการเป็นประธานอาเซียน เพราะที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนได้ประกาศ



๙ 

 

                                

แถลงการณ์ของอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าประชาคมอาเซียนจะเชื่อมโยงกัน และจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในอาเซียน และกล่าวต่อไปว่า ไทย - พม่า จะเป็นประตูการค้าที่ส าคัญในอาเซียน  
 

 
ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า ได้อ าลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช่นกัน 

๑.๓ เข้าเยี่ยมคารวะ  H.E. Mr. U KYAW LWIN รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ    
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง กระทรวงโยธาธิการ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ  กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ที่มาเยือน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตนมีความยินดี 
  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการที่ให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่น  และกล่าวแนะน าคณะ ดังนี้  (๑) นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
เพชรบุรี ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – พม่า (๒) นายกุลเดช พัวพัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุทัยธานี กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๓) ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
สรรหา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ (๔) นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี 
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ และกล่าวต่อไปว่า การเดินทางของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-พม่า ครั้งนี้เป็นครั้ง
ประวัติศาสตร์ ถือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย ครั้งนี้ผมเป็นหัวหน้าคณะ แต่สัปดาห์หน้านายสมศักดิ์  
เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มีก าหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ เพ่ือเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ



๑๐ 

 

                                

เมียนมาร์ กรุงเนปิดอร์ และจะเดินทางต่อไปยังมัณฑะเลย์ และกล่าวต่อไปว่า อดีตตนเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ มีความพยายามที่จะสนับสนุนหลาย ๆ โครงการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทย - พม่า ทั้งนี้ เราสนับสนุนด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  
ซึ่งหากโครงการนี้ส าเร็จไทย-พม่า จะได้ประโยชน์ทางการค้า โดยล่าสุดตนได้เดินทางมาเยือนพม่าเม่ือเดือนที่
ผ่านมา โดยเดินทางไปยังเมืองเมาะล าไย และกล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    
ของไทย หากเราสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนจากอ าเภอแม่สอด ไปยัง เมืองเมาะล าไย โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือบริเวณแม่น้ าสาละวิน ได้ส าเร็จ ไทย-พม่า จะเป็นประตูการค้าใหม่ในอาเซียน ในระหว่างที่เดินทางเยือน
พม่าตนกับกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า ได้พูดคุยกันมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควร
ก่อสร้างถนนจากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปเมืองเมาะล าไย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ กล่าวว่า  เราได้เตรียมวางแผนโครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างแม่สอดไปยังเมาะล าไย และกล่าวต่อไปว่า ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency,NEDA) ของไทย      
ได้ตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนช่วง        
แม่สอด-เมียวดี-กอกะเร็ก-พะอัน-ท่าตอน ระยะทางประมาณ  ๑๙๘ กม. (โดยจะสร้างถนนให้เปล่าในช่วง  ๑๘ 
กม.แรก และให้กู้ในส่วนที่เหลือ ) ซึ่งเส้นทางช่วงแม่สอด -เมียวดี -กอกะเร็ก  จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง        
แม่สอด -เมียวดี -เมาะล าไย  โดยรัฐบาลไทยตกลงในหลักการที่จะให้เงินกู้ส าหรับการก่อสร้างช่วงกอกะเร็ก -  
เมาะล าไย  ในระยะต่อไป  ซึ่งจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นอกจากนี้ องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ( Japan International cooperation Agency JICA) ได้ให้การสนับสนุน เงินแสนล้าน
ดอลลาร์ เพ่ือน าพัฒนาโครงการดังกล่าว และโครงการทางด่วนเส้นทางมัณฑะเลย์ - ย่างกุ้ง  



๑๑ 

 

                                

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตนเคยเดินทางเยือนพม่าเพ่ือศึกษาดูงาน 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้มีการ
จัดการสัมมนาที่เมืองเมาะล าไย ตนเดินทางโดยรถยนต์ เมื่อเดือนที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปเมาะล าไยเป็น
เส้นทางท่ีแคบ หากเป็นไปได้อยากให้ใช้รูปแบบการบริหารแบบ ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน  
(Public-Private Partnerships model) เพราะตนเห็นว่าหากเมืองเมาะล าไยพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก็จะเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น พม่าก็จะเป็นประตูการค้าใหม่ในอาเซียน ตนได้พูดคุยกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ซึ่งเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเรือเมาะล าไย      
การก่อสร้างถนนดังกล่าว หากเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนก็จะท าให้โครงการดังกล่าวเสร็จเร็ว 
ตนเองคิดว่าหากเส้นทางดังกล่าวเสร็จ จะท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางขับรถไปตามเส้นทางดังกล่าว และจะท า
ให้การเดินทางจากเวียดนาม ลาว จีนใต้ ยูนนาน กวางซี ผ่านไปเส้นทางภาคเหนือของไทยแล้วลงไปกรุงเทพมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น และจะท าให้การขนส่งสินค้าสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และกล่าวว่า ตนได้พูดคุย
กับรัฐบาลไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย และกล่าวต่อไปว่า  นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงสถานีน้ าตก – ด่านเจดีย ์     
สามองค์ - ตันบูซายัท ระยะทาง ๒๖๓ กิโลเมตร 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-พม่า 
และจะช่วยเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จโดยเร็ว หากโครงการหลาย ๆ โครงการเสร็จ ก็จะท าให้เราเป็นประตู
การค้าที่ส าคัญของอาเซียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

 

                                

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวว่า บริษัท อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  ก าลัง
ก่อสร้างเส้นทาง จากหาดมอมะกันของทวาย มาจรดชายแดนไทยที่พุน้ าร้อน และก าลังปรับปรุงด่านตรวจ
ศุลกากรบริเวณดังกล่าว ซึ่งก าลังจะเสร็จ โครงการ ที่ ๒ จากด่านพุน้ าร้อนเข้าสู่วงแหวนตะวันตก  ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างขยายทางให้เป็นถนนใหญ่ ๔ เลน เพ่ือรองรับการขนถ่ายไหลเวียนสินค้าจ านวนมหาศาล 

ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - พม่า ได้อ าลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช่นกัน 

การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ  
๒.๑ คณะฯ เข้าเยี่ยมชม เจดีย์ชเวดากอง  กรุงเนปิดอร์  วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา 

๑๑.๓๐ นาฬิกา  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



๑๓ 

 

                                

๑. การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ  
๒.๑ คณะฯ เข้าเยี่ยมชม เจดีย์ชเวดากอง  กรุงเนปิดอร์  วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา 

๑๑.๓๐ นาฬิกา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

                                

๒.๒ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมเมืองพุกาม  วัดอนันดา วัดสัพพัญญู  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

                                

๒.๓ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมเมืองพุกาม  จุดชมวิวเจดีย์พันองค์  วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
 

 



๑๖ 

 

                                

๒.๔ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมเมืองมัณฑะเลย์  พระมหามุณี  มัณฑะเลย์ฮิลล์ วันศุกร์ที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  

  



๑๗ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณรงค์ศักดิ์  ปลื้มใจ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
ผู้จัดท าสรุปรายงาน 



๑๘ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๙ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๒๐ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


